



ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขันเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานประจำตามสัญญา
และสถานที่สอบแข่งขัน ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (ข้อเขียน)
ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๗ ตำแหน่ง ครูผู้สอนคณิตศาสตร์

ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบแข่งขันเข้าปฏิบัติงาน
เป็นพนักงานประจำตามสัญญา ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๗ ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๗ นั้น

บัดนี้ การดำเนินการรับสมัครได้เสร็จสิ้น ตาม วัน เวลาที่กำหนดแล้ว มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สงขลา จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขันเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานประจำตามสัญญาและสถานที่สอบ
แข่งขันภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (ข้อเขียน) ดังมีรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้ และให้ผู้มีสิทธิ์
สอบแข่งขันปฏิบัติตามระเบียบและข้อบังคับเกี่ยวกับการสอบแข่งขัน ดังนี้

๑. ผู้เข้าสอบแข่งขันแต่งกายให้สุภาพเรียบร้อยตามประเพณีนิยม กล่าวคือ สุภาพสตรี
สวมเสื้อ กระโปรง สวมรองเท้าหุ้มส้น (ห้ามผู้เข้าสอบสวมเสื้อผ้าที่เป็นผ้ายัดหรือผ้ายีนส์โดยเด็ดขาด
หากผู้ใดแต่งกายตามลักษณะไม่สุภาพ อาจไม่อนุญาตให้เข้าห้องสอบ)

๒. ผู้เข้าสอบต้องนำบัตรประจำตัวผู้สมัครที่มหาวิทยาลัยออกให้ในระบบรับสมัคร
ไปในวันสอบ หากผู้ใดไม่มีบัตรประจำตัวสอบ กรรมการดำเนินการสอบจะไม่อนุญาตให้เข้ารับการสอบ
เว้นแต่จะได้ตรวจสอบหลักฐานเป็นที่ชัดเจนแล้ว จึงอนุญาตให้เข้าสอบได้

๓. ผู้เข้าสอบจะต้องแสดงบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ
ซึ่งปรากฏรูปถ่ายและเลขประจำตัวประชาชน ๑๓ หลักที่ชัดเจนและยังไม่หมดอายุต่อคณะกรรมการ

๔. ผู้เข้าสอบต้องเชื่อฟังคำสั่งหรือคำแนะนำของกรรมการดำเนินการสอบที่เกี่ยวกับการ
ปฏิบัติการสอบโดยเคร่งครัด

๕. ผู้เข้าสอบต้องเตรียมอุปกรณ์ดินสอที่มีความดำเท่ากับ 2B หรือมากกว่า (ที่มีส่วนผสม
ของคาร์บอน สำหรับตรวจด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์) ยางลบและปากกาไปให้พร้อมในวันสอบ

๖. ผู้เข้าสอบต้องมาถึงสถานที่สอบแข่งขันก่อนเวลาเริ่มดำเนินการสอบกรณีผู้เข้าสอบ
มาสายเกินกว่า ๓๐ นาที นับจากเวลาเริ่มดำเนินการสอบจะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้ารับการสอบและไม่อนุญาต
ให้ผู้เข้ารับการสอบออกจากห้องสอบก่อนเวลา ๓๐ นาที นับจากเวลาเริ่มดำเนินการสอบ

ทั้งนี้ จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขันภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง
(ทดลองสอน) และภาคความเหมาะสมสำหรับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) ในวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๗
ทางเว็บไซต์ <https://cc.skru.ac.th/regisjob> และ <https://www.skru.ac.th/th/> สมัครงาน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

(รองศาสตราจารย์ ดร.ตนา ศิริโชติ)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

บัญชีรายละเอียดแบบทำยประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขันเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานประจำตามสัญญา
ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (ข้อเขียน)
ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๗
ประกาศ ณ วันที่ ๑๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

ตำแหน่ง ครูผู้สอนคณิตศาสตร์

ลำดับที่	เลขประจำตัวสอบ	ชื่อ - สกุล	หมายเหตุ
๑	๖๗๑๒๐๓๐๒๑๐๐๒	นางสาวอารีญา หมัดอาดัม	ให้ผู้มีรายชื่อเข้าสอบแข่งขันภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง ในวันที่ ๑๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. ณ ห้องประชุมอาคารประถม โรงเรียนสาธิตฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
๒	๖๗๑๒๐๓๐๒๑๐๐๓	นางสาวกัญญาณัฐ ตรีพงศ์	
๓	๖๗๑๒๐๓๐๒๑๐๐๔	นางสาวกัลยรัตน์ กลิ่นสุวรรณ	

